

# Những dấu ấn khó quên tại ngày hội trải nghiệm Volkswagen thương hiệu xe sang đến từ Đức

21:10 02/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Không chỉ đơn thuần là một ngày hội trải nghiệm xe mà còn mang đến nhiều hoạt động, khám phá đầy ý nghĩa cho khách hàng tham gia buổi trải nghiệm.**

Trong dịp nghỉ lễ (30/4 và 01/5/2024) vừa qua, Volkswagen miền Bắc đã tổ chức sự kiện để khách hàng có dịp tham gia lái thử xe có quy mô lớn thứ hai từ đầu năm.



*Một trong những cung đường trải nghiệm của Volkswagen*

Hành trình trải nghiệm xuyên suốt hai tỉnh TP. Hải Phòng - Quảng Ninh, với đầy đủ các phân khúc đang bán chạy tại các đại lý Volkswagen như: Volkswagen Teramont X, Volkswagen Teramont, Volkswagen Tcross, Volkswagen Tiguan Facelift, Volkswagen, mong muốn tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm cầm lái, khám phá những dòng sản phẩm mới nhất của Volkswagen, giúp khách hàng hiểu rõ được khả năng vận hành của các dòng xe qua các cung đường khác nhau... Dưới sự hướng

dẫn của các chuyên gia đào tạo lái xe an toàn và Lãnh đạo, nhân viên thuộc 3 đại lý Volkswagen miền Bắc bao gồm:

- Volkswagen I.D Auto - 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Volkswagen Capital - Tầng 1+2 tòa nhà CT3 - Lô 1, Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Volkswagen Hải Phòng - Số 722 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Đến với buổi trải nghiệm khách hàng còn được nâng cao kỹ năng lái xe và biết cách xử lý đúng trong nhiều tình huống khi tham gia giao thông.



### *Volkswagen chuẩn xe hạng sang*

Buổi trải nghiệm đã mang tới cho khách hàng không chỉ cảm nhận sự êm ái, thoải mái, an toàn trên mọi cung đường mà còn mang tới sự hào hứng và một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ. Đây là hai trong số hoạt động nổi bật tiếp nối chuỗi sự kiện thực tế của Volkswagen miền Bắc từ đầu năm tới nay. Trước đó, hãng xe sang đến từ Đức đã tổ chức một hoạt động tương tự để khách hàng trải nghiệm

tại 3 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn vào tháng 2 vừa qua. Chuỗi sự kiện này không chỉ giúp gắn kết khách hàng mà còn là thông điệp nhấn mạnh nâng cao ý thức lái xe an toàn trong cộng đồng.



*Lãnh đạo và các chuyên gia Volkswagen miền Bắc trong suốt hành trình trải nghiệm*

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/nhung-dau-an-kho-quen-tai-ngay-hoi-trai-nghiem-volkswagen-thuong-hieu-xe-sang-den-tu-%C2%A0duc>